

Số: **89/2016/CV-AVI-TC1**

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

V/v: *Xác nhận về ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên*

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng và phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 số 91/2016/BCKT-AVI-TC1.

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng đã có Công văn số 1526/XMĐN-TCKT ngày 21 tháng 9 năm 2016 về việc giải trình ý kiến được nêu trong Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2015.

Bằng Công văn này chúng tôi xác nhận việc giải trình của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng là phù hợp với thực tế phát sinh tại Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ BÌNH MINH

Số: 126 /XMĐN-TCKT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng năm 2016

"V/v: Đề nghị xác nhận giải trình ý
kiến được nêu trong báo cáo tài chính năm 2015"

Kính gửi: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Công ty) giải trình ý kiến của kiểm toán viên trong báo cáo tài chính năm 2015 liên quan đến việc vẫn ghi nhận phần chi phí bổ sung, công nợ phải thu, công nợ phải trả của Nhà máy xi măng cam ranh sau khi dự án đã được bàn giao về hiện vật và tài chính tại Biên bản bàn giao tài chính ngày 11/10/2012 giữa Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng và Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1: Theo các biên bản bàn giao tài chính bổ sung giữa hai bên được lấy số liệu phát sinh tạm ghi nhận của Hà Tiên 1, số liệu bàn giao chính thức của Dự án Cam Ranh là giá trị cuối cùng của quyết toán DA được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nên việc ghi nhận tiếp các khoản chi phí, công nợ hợp lý của Dự án trên cơ sở của cơ quan kiểm toán Dự án và thẩm tra dự án đã chấp thuận, đây là cơ sở để chúng tôi ghi nhận bổ sung chi phí và công nợ của Dự án.

Hiện tại, Công ty chúng tôi phối hợp công ty CP xi măng Hà tiên 1 đang trình Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam thỏa thuận quyết toán vốn và HĐQT công ty CP xi măng Hà tiên 1 phê duyệt quyết vốn đầu tư hoàn thành của dự án. Các công nợ trên Công ty sẽ phối hợp với Công ty CP Hà tiên 1 để có biên bản xử lý cụ thể.

Trên đây là nội dung giải trình của Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng có liên quan đến ý kiến của kiểm toán trong báo cáo tình chính năm 2015.

Bằng văn bản này, Công ty chúng tôi kính đề nghị Công ty TNHH Kiểm toán An Việt xác nhận nội dung trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Lưu TCKT.



Nguyễn Hòa Nam